

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้จัดฉายวิดีโอแนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม และขอความร่วมมือ “ขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือ”

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,173 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,502 ราย และรับมอบฉันทะ 671 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,677,239,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.16 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 2,835,071,125 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. โดยภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 โดยแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอดมา และขอเรียนว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม ทั้งนี้ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ 13 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมบนเวที ดังนี้

กรรมการ

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ ปตท.
2. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
3. คุณพรทิพย์ จาละ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายชัยเกษม นิติสิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายจตุยุทธ หิรัณยะวณิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
6. นายสุรชัย ภูประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นางเบญจา หลุยเจริญ กรรมการ
8. นายนิรศ ชัยสุตร กรรมการ

9. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ
10. นายสุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12. นายพิชัย ชูณหวิชัย กรรมการ
13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหาร

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอำพน กิตติอำพน ลากการประชุมเนื่องจากไปราชการต่างประเทศ และคุณหญิงฉฉา วัฒนศิริธรรม เกษียณจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปี นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งอยู่ด้านหน้าเวที พร้อมทั้งจะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง กรรมการอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เรียนแนะนำผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณชลาลัย สุขสถิต คุณมยุรีย์ จันทะมาตย์ คุณพิสมัย แฉล้มเขตต์ และ คุณจินตนา ฉายากุล และแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 3 ท่าน คือ คุณวิศิษย์ศักดิ์ อรุณสุรัตน์ จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัตร และเพียงพนอ จำกัด คุณอัครพล พิเศษฐาณิชย์โชค และ คุณมนัญญา ชิตินันทวรรณ จากบริษัท อัลเลนแอนด์โอเวอร์รี่ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ว่า ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553 รวมทั้ง ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และเสนอชื่อนักคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักคน และ/หรือ ระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนขออภัยผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากในหน้าที่ 1 มีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ 1 แห่ง คือ กำหนดขอเชิญประชุมในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2552 ซึ่งที่ถูกต้อง คือ 2553 จึงขออนุญาตแก้ไขต่อที่ประชุมฯ จากนั้นจึงเรียนชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ :

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน เห็นด้วย ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนน เห็นด้วย ทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งใบลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้ง หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด และเนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างที่รัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉินโดยห้ามมีการชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น กรุณางดการสอบถาม หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองด้วย

อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียน เพื่อที่ ปตท. จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ เริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระ รวม 8 วาระ ตามลำดับดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานฯ หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็น ดังนี้

นายชาติเรี เจริญเนื่อง
ผู้ถือหุ้น

ขอชื่นชม ปตท. ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้อย่างดีเยี่ยม และขอให้ดำเนินการเช่นนี้ตลอดไป รวมทั้งขออวยพรให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท. มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานให้ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

นายจำลอง หงสูชุน
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามข้อมูลในรายงานการประชุมฯ หน้า 44 ซึ่งได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาคาร EnCo และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ผู้บริหาร ปตท. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าจะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งผล

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่าประเด็นของผู้ถือหุ้น ก็คือต้องการทราบความคืบหน้าของการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของบริษัท Energy Complex (EnCo) ซึ่งเป็นบริษัทที่ ปตท. และ ปตท.สผ. ถือหุ้น เรื่องดังกล่าวได้มีการไปดำเนินการตรวจสอบตามที่คุณจำลองฯ ได้ให้ข้อมูลไว้ โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการ (มีนายทรงวุฒิ ชินวัตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลองค์กร เป็นประธานฯ ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิต) เพื่อสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ และได้ข้อสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามสัญญา รวมทั้งในส่วนองงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นไปตามความต้องการของทางบริษัท EnCo สำหรับในขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างนำผลการตรวจสอบไปสรุปเป็นทางการและชี้แจงให้คุณจำลองฯ ได้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากคุณจำลองฯ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งแทนคุณทรงวุฒิฯ และมาร่วมประชุมในวันนี้ด้วยได้

นายอังไ้ อัครวิศกุล
ผู้ถือหุ้น

กล่าวขอบคุณประธานฯ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งหนังสือเชิญประชุมว่าควรส่งรายงานประจำปี เป็นแบบฉบับย่อพร้อมแผ่น CD พร้อมใบตอบรับแจ้งกลับกรณีผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปีฉบับเต็ม ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และขอเป็นกำลังใจให้ ปตท. รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นช่วยถามคำถามอย่างกระชับเพื่อรักษาเวลาด้วย

**พ.ต.อ. เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษ์
ผู้ถือหุ้น**

ให้ความเห็นว่าวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ต้องขอมติรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่าวาระที่ 1 เป็นเรื่องพิจารณารับรอง และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติม

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อคิดเห็น และเรียนชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนว่า การดำเนินการของแต่ละบริษัทขึ้นอยู่กับความดีความของบริษัทนั้น โดยบางบริษัทถือว่าเป็นวาระที่ต้องรับรองและลงมติ บางบริษัทถือว่าเป็นวาระเพื่อทราบ แต่บางบริษัท ไม่นำมาบรรจุเป็นวาระประชุมฯ เนื่องจากถือว่าได้นำขึ้นในเว็บไซต์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว คือภายใน 14 วัน (ทันทีที่จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว) และหากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแก้ไข จะต้องแจ้งบริษัทเพื่อแก้ไขภายใน 30 วัน ซึ่งหลังจาก 30 วันแล้วหากไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข ทางบริษัทถือว่ารายงานฉบับดังกล่าวถูกต้องและได้มีการรับรองแล้ว อนึ่ง สำหรับ ปตท. ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองในที่ประชุมนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเมื่อปีที่แล้วได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และหากต้องการปรับปรุงแก้ไข ก็สามารถเสนอแนะเพื่อที่ ปตท. จะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 1

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,702,547,715	99.55
2. ไม่เห็นด้วย	13,695	0.00
3. งคออกเสียง	7,756,101	0.45

หมายเหตุ

: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม
จำนวน 33,077,968 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2552 และรายงานทางการเงิน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โดยผ่านทางวิดิทัศน์ ประมาณ 20 นาที และหลังจากรับชมวิดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติมด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- ปี 2552 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท ลดลง ร้อยละ 21 จากปี 2551 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA 142,704 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 9 จากปี 2551 กำไรสุทธิ 59,548 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21.06 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 7,843 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 จากปี 2551 ที่มีกำไรสุทธิ 51,705 ล้านบาทหรือคิดเป็น 18.33 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นผลเนื่องจาก
 - การลดลงของราคาขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯ และราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ ปตท.สผ. ที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกแม้ว่าปริมาณการขายผลิตภัณฑ์และราคาขายก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น
 - มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 25,018 ล้านบาท จากปี 2551 ที่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนใหญ่เป็นผลจากผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่น
 - : ธุรกิจการกลั่นดีขึ้นจากค่าการกลั่นที่สูงขึ้น (รวมผลกำไรจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ (Stock gain) และการบริหารความเสี่ยงด้านราคา (Hedging))
 - : ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ดีขึ้นเนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบเฉลี่ย (Product-to-Feed margins) ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พาราไซลีน
 - : อย่างไรก็ตามผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีสายโพลีเอทิลีนลดลงเนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบเฉลี่ย (Product-to-feed margins) ที่ลดลง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Mono Ethylene Glycol (MEG) เนื่องจากมีกำลังการผลิตใหม่จากประเทศซาอุดีอาระเบีย
- ปี 2552 ที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4,683 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2551 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,982 ล้านบาท

- ในส่วนของงบดุลในปี 2552 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,103,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 หรือเพิ่มขึ้น 218,397 ล้านบาทจากสิ้นปี 2551 สาเหตุหลักมาจาก

สินทรัพย์

: ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 167,197 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26 เนื่องจากในปี 2552 ปตท. ได้ซื้อธุรกิจถ่านหิน (Straits Bulk and Industrial: SBI) ทำให้สินทรัพย์เหมืองถ่านหินเพิ่มขึ้น, ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท Coogee (โครงการ PTTEP AA) ส่งผลให้สินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากโครงการต่างๆของ ปตท. ได้แก่ โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6, โรงแยกก๊าซอีเทน, สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG terminal) และโครงการ NGV

: สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 30,378 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

: เงินกู้ยืมระยะยาวมีจำนวน 354,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 48 จากการออกหุ้นกู้ของปตท. ในปี 2552 จำนวน 50,000 ล้านบาท และของ ปตท.สผ. จำนวน 40,000 ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาวของ ปตท. จำนวน 14,000 ล้านบาท

: หนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า, ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและประมาณการหนี้สินค่าเรือดอนอุปกรณ์การผลิต

: ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น 498,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 จากสิ้นปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรสุทธิปี 2552

- ในส่วนของโครงสร้างการเงิน จะเห็นได้ว่า ปตท. ยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี

: อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt/Equity) อยู่ที่ระดับ 0.50 : 1 (นโยบายที่ ปตท. กำหนดคือต่ำกว่า 1)

: หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยู่ที่ระดับ 1.74 เท่า (นโยบายที่ ปตท. กำหนดคือต่ำกว่า 2)

ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินคำนวณตามอัตราส่วนของ ก.ล.ต.

- หลังจากนำเสนอข้อมูลแล้วเสร็จ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2552 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชี

ได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ในเล่มรายงานทางการเงินแล้ว

ประธานฯ

กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

นายพิจารณ์ สุภารังสี
ผู้ถือหุ้น

ขอเรียนถามว่า บริษัท ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีมาตรการในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม มีคุณธรรมและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอเรียนชี้แจงดังนี้

- การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท. เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มี
คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง
กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคน ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
เป็นวินัยในการทำงาน มีการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการ
ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ ปตท. นำไปปรับปรุงแก้ไข
- สำหรับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะบริษัทหลักที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แต่ละบริษัทจะมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตนเอง
ซึ่งแต่งตั้งมาจากคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการตามแนวทางที่สอดคล้องกับ
ปตท. และเป็นไปตามกฎหมาย
- สำหรับการดำเนินการธุรกรรมระหว่าง ปตท. กับบริษัทที่ ปตท. เข้าไปถือหุ้น
ก็จะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องรายการเกี่ยวโยง การได้มาและจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้
ดำเนินการอย่างครบถ้วน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.
ต.ล.ท. และมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม
ปตท. เป็นผู้ตรวจสอบดูแล รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก ตัวอย่างเช่น ปตท.
จะใช้ สตง. สำหรับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ชี้้นำซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะใช้บริษัทตรวจสอบชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลกเป็นผู้
ตรวจสอบ

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผู้ถือหุ้น

ขอเสนอแนะให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามัญได้มีส่วนร่วมในการทำ
CSR ร่วมกับบริษัทบ้าง

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า ปตท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้าน CSR ควบคู่ไปกับการดำเนินการให้องค์กรเป็น High Performance Organization คือ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งการใส่ใจในเรื่อง CG คือการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับชมจากวิดิทัศน์ จะเห็นได้ว่าขณะนี้ ปตท. มีโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการปลูกป่า ปลูกป่าชายเลน โครงการช่วยเหลือชุมชนเพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น) การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการสนับสนุน แผนนโยบายของรัฐ เช่น การแบ่งเบาภาระภาครัฐในเรื่องราคาน้ำมัน ราคา LPG ราคาก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น สำหรับการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญที่ผ่านมา ปตท. ได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. และจัดกิจกรรม CSR โดยให้ผู้ถือหุ้นร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการระยองเมืองสีเขียว ทั้งนี้ ต่อไปจะเริ่มโครงการผู้ถือหุ้นจิตอาสาเพื่อทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความภูมิใจและความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างผู้ถือหุ้นและพนักงาน

**นายภูวนารถ ณ สงขลา
ผู้ถือหุ้นและอาสาพิทักษ์
สิทธิ สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย**

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ปตท. ในนามของอาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่บริหารจัดการทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยต้องการ และตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ประมวลคำถามจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ผ่านทางสมาคมฯ รวม 5 ประเด็น จึงขอสอบถามดังนี้

1. งบดุลในส่วนของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เกิน 6 – 12 เดือน มีตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 317.92 ล้านบาท เป็น 1,922 ล้านบาท ว่าเพราะเหตุใด และ ปตท. มีนโยบายในการจัดเก็บชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ในส่วนนี้อย่างไร
2. จากตัวเลขในงบกำไร ขาดทุน พบว่าในปี 2552 มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 4,995 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า ปตท. มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
3. จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27 ระบุรายได้จากการขายและบริการ ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลง จึงขอสอบถามว่าในปี 2553 ปตท. จะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากคาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงผันผวนอยู่
4. จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.15 ซึ่งเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่อื่น ๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ขอสอบถามว่าเป็นหนี้ในส่วนใดบ้าง และ ปตท. มีนโยบายในการชำระหนี้ส่วนนี้อย่างไร

5. เรื่องมาตาศพคดีความคืบหน้าอย่างไร และ ปตท. จะมีมาตรการอย่างไร

ประธานฯ

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงข้อ 1-4 เนื่องจากเป็นประเด็นทางการเงิน และสำหรับข้อ 5 เป็นประเด็นมาตาศพ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ขอเรียนชี้แจงข้อมูลจากคำถามข้อที่ 3 ว่า ปตท. คาดว่าในปี 2553 รายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเฉลี่ยในปัจจุบันสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2552 โดยราคาน้ำมันดิบตะวันออกกลางอยู่ในระดับ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของปี 2552 อยู่ในระดับไม่ถึง 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และสำหรับความผันผวนของราคาน้ำมัน ปตท. จะใช้การบริหารความเสี่ยงมาจัดการ เช่น กรณีของกลุ่มโรงกลั่น จะบริหารความเสี่ยงพิจารณาค่าส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตออกมาขาย ว่าส่วนต่างช่วงเวลาไหนที่สูง ก็จะไปซื้อค่าส่วนต่างที่สูงเอาไว้ ซึ่งจะช่วยให้กิจการของโรงกลั่นหรือกิจการของปิโตรเคมี สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งลดความผันผวนจากราคาน้ำมันด้วย สำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ก็มีการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เนื่องจากในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบสูงมาก ธุรกิจก็จะขายผลิตภัณฑ์ได้ราคาดี และมี Margin สูง ดังนั้น เมื่อราคาน้ำมันดิบสูง ก็จะดำเนินการซื้อคราคาไว้ล่วงหน้าส่วนหนึ่ง รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้านอื่น เช่น ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพของโรงงานให้มีการใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่

สำหรับประเด็นที่ 5 เรื่องมาตาศพซึ่งต่อเนื่องมาจากปี 2552 มาถึงปี 2553 จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยให้ระงับหรือชะลอโครงการ 76 โครงการ (มีโครงการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 25 โครงการ) ตามคำฟ้อง ซึ่งบางโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง บางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บางโครงการอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่อง โดยต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลฯ แต่ต่อมาได้มีการร้องศาลฯ ขอให้พิจารณาทบทวน และศาลฯ ได้พิจารณาให้ 11 โครงการจาก 76 โครงการสามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม โดย 11 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 7 โครงการ และสำหรับโครงการที่เหลืออีก 65 โครงการ ในช่วงต่อมาศาลฯ ได้มีการผ่อนปรนเพิ่มเติมอีก 9 โครงการ (โครงการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 2 โครงการ) สรุปว่าโครงการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ถูกระงับ 25 โครงการ

ได้รับการผ่อนปรน 9 โครงการ เหลืออีก 16 โครงการ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการร้องขอต่อศาลฯ) ซึ่งรวมโครงการโรงแยกก๊าซฯ 6 ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการทดสอบเครื่องจักรแต่ยังไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยังโรงไฟฟ้าของบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ และบริษัท PTTAR โดย ปตท. คาดว่า 2 โครงการดังกล่าวจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะเวลาอันใกล้ ด้วยเหตุผล คือ ขณะนี้คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ซึ่งมีคุณอำนวย ปันยารชุน เป็นประธานฯ กำลังเร่งพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเภทโครงการที่เข้าข่ายจะส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือต่อสิ่งแวดล้อม และต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 กำหนดไว้ 19 ประเภทโครงการ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถึงโครงการโรงแยกก๊าซฯ 6 และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ดังกล่าว เนื่องจากไม่จัดอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนแรง ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่หากเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 2 ปตท. ก็พร้อมดำเนินการ โดยขณะนี้ก็ดำเนินการขนานกันอยู่แล้ว

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

เรียนชี้แจงดังนี้

- เรื่องลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีปริมาณหนี้สูงขึ้นจากปี 2551 มาก เนื่องจากในช่วงปลายปี 2551 ราคาน้ำมันลดต่ำลงมาก และการซื้อขายระหว่างกันก็มีปริมาณที่ไม่สูงมาก ในขณะที่ปี 2552 มีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น
- สำหรับประเด็นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขอเรียนว่าโดยข้อเท็จจริงค่าอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2552 ดีขึ้น โดยมีกำไรสำหรับงบรวมของ ปตท. ประมาณ 4,600 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 ที่ขาดทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท
- ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ระบุรายได้จากการขายและบริการ ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงจาก 2 ล้านล้านบาท เหลือประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ราคาน้ำมันลดลงจากปี 2551 ในขณะเดียวกันต้นทุนขายก็ลดลงด้วย ทั้งนี้ งบการเงินรวม ในส่วนของผลประกอบการจะขึ้นกับส่วนต่างของราคาขาย กับต้นทุนขาย สำหรับการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งในไตรมาสแรก ปี 2553 ราคาสูงขึ้นมากกว่าปี 2552 และแนวโน้มของนักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องราคาน้ำมันส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าราคาน้ำมันจะมีเสถียรภาพ ไม่ผันผวนลดลงเหมือนเมื่อปี 2551 ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่ากรณีเสถียรภาพของราคาน้ำมันก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของตัวเลขรายได้และ Margin ในอนาคต
- สำหรับเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น ขอเรียนว่าเป็นส่วนที่ไม่ใช่การค้าขายโดยตรง

แต่เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการในระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นบริษัท Share service ได้แก่ บริษัท ICT ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของค่าบริการของปี 2552 ซึ่งค่อนข้างสูงและยังไม่ได้ชำระจึงลงบัญชีไว้เป็นเจ้าหนี้

นายพิจารณ์ สุภารังสี
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า ปตท. กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะดำเนินการอย่างไรกับ นายชัยเกษม นิตสิริ กรรมการ ซึ่งถูก คตส. กล่าวหาในเรื่อง CTX การจ่ายเงินให้บริษัทว่าจ้างก่อน โดยยังไม่มี การส่งมอบอุปกรณ์และการจ่ายเงินค่าบริการ ก่อนแต่ยังไม่มีการให้บริการของบริษัทการทำอากาศยานไทยฯ

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า นายชัยเกษม นิตสิริ เป็นกรรมการของ ปตท. โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการที่รับผิดชอบดูแลในเรื่อง CG เนื่องจากนายชัยเกษมฯ เป็นอดีตอัยการสูงสุด มีความรอบรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ข้อกำหนดต่าง ๆ ประกอบกับประเด็นข้อท้วงติงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุป ดังนั้น จึงยังต้องถือว่านายชัยเกษมฯ ยังมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย และที่ผ่านมานายชัยเกษมฯ ก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ปตท. ด้วยดี

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร
ผู้ถือหุ้น

ขอเรียนถามเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจใหม่ เช่น เหมืองถ่านหิน และ ปาล์มน้ำมัน ว่า ปตท. มองศักยภาพของธุรกิจนี้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่าสำหรับธุรกิจถ่านหินถือว่ามีความศักยภาพมาก ขณะนี้บริษัทที่ ปตท. ได้เข้าไปลงทุนมีการผลิตอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านตันต่อปี ซึ่ง ปตท. มีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 15 - 30 ล้านตันต่อปี ซึ่งหากเพิ่มขึ้นถึงระดับประมาณ 30 ล้านตันต่อปี จะถือว่าเป็นบริษัทถ่านหินที่ใหญ่ระดับชั้นนำในภูมิภาค และจะมีส่วนทำให้ ปตท. เติบโตได้ในอนาคต สำหรับธุรกิจปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพลังงานทดแทน และธุรกิจสีเขียว (Green Product) และปัจจุบันรัฐบาลไทยส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มเพื่อนำปาล์มไปกลั่นน้ำมันพืชสำหรับใช้ปรุงอาหาร และอีกส่วนหนึ่งนำมาใช้ผลิตเป็น ไบโอดีเซล (B100) เพื่อผสมลงไปในน้ำมันดีเซล ในสัดส่วน ร้อยละ 2 ในปัจจุบันและจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 3 และ ร้อยละ 5 ในอนาคต ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มมากขึ้น แต่

เนื่องจากพื้นที่แปลงใหญ่ที่เหมาะสมในประเทศไทยตอนใต้มีจำกัด ปตท. จึงต้องไปลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ผลิตปาล์มน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีพื้นที่ที่ดินแปลงใหญ่เหลืออยู่มาก มีแรงงานคนที่จะใช้ทำสวนปาล์ม และรัฐบาลฯ มีการส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าไปลงทุน โดยการดำเนินการของ ปตท. จะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้จะขายในต่างประเทศ (ยุโรป จีน อินเดีย และประเทศในแถบเอเชีย) ไม่ได้นำเข้ามายาวในประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีน้ำมันปาล์มเพียงพอ ดังนั้นจึงถือว่าธุรกิจปาล์มน้ำมันเป็นธุรกิจที่มีอนาคต เป็นน้ำมันดิบที่เป็นน้ำมันเขียวสามารถใช้หมุนเวียนได้ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับอนาคต

**นายสมสฤษดิ์
ตรีประเสริฐสุข
ผู้ถือหุ้น**

ขอเสนอแนะให้ ปตท. มีการจ่ายเงินปันผลใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาให้ต่อเนื่องต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน และขอให้ที่ประชุมลงมติวาระที่ 2 เนื่องจากใช้เวลามากแล้ว

**นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล
ผู้ถือหุ้น**

ขอสอบถามว่า โครงการ โรงแยกก๊าซฯ 6 และ โครงการท่อส่งก๊าซฯ มีมูลค่าเท่าใด และขอเสนอแนะให้มีการส่งข่าวถึงผู้ถือหุ้นบ้าง

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ขอเรียนชี้แจงว่าโครงการ โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 และ โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยังบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ ดังกล่าว รวมเงินลงทุนประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท

**น.ส.รุ่งเรือง เงามารัตน์
ผู้ถือหุ้น**

ขอสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บางจากฯ ซึ่งควรจ่ายมากกว่าที่ขออนุมัติ คือ ประมาณ 2 บาท เนื่องจากมีกำไรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบางจากฯ ควรทำการตรวจสอบ และขอให้ ปตท. ดูแลให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. ดำเนินการออกสื่อโฆษณา ภายในขอบเขตตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

ประธานฯ

ขอให้คุณพิชัย ชุมหวจิร ในฐานะกรรมการบริษัท บางจากฯ เป็นผู้ชี้แจง

**นายพิชัย ชุมหวจิร
กรรมการ**

ขอเรียนชี้แจงในฐานะกรรมการบริษัท บางจากฯ ว่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความลำบากมีกำไรน้อย แต่ก็ยังพยายามจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตลอดมา จนถึงปี 2552 ซึ่งเป็นปีที่ดีที่สุดเนื่องจากบริษัท บางจากฯ ได้มีการบริหารจัดการจากการที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้นในปี 2551 โดยการขายน้ำมัน

ล่วงหน้าประมาณ ร้อยละ 50 จึงทำให้ผลประกอบการมีกำไร แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นในการขยายการลงทุน จึงประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 1.80 บาทต่อหุ้น เท่ากับประมาณ ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ แต่เมื่อกำนวณอัตราผลตอบแทน 1.80 บาทต่อหุ้นเปรียบเทียบกับราคาหุ้น ปัจจุบัน (Yield) จะอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 13 – 14 ซึ่งถือว่าเป็น yield ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำความเห็นของผู้ถือหุ้นมาพิจารณา โดยจะเร่งดำเนินการให้ผลประกอบการปี 2553 ดีขึ้น รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเช่นเดียวกับปี 2552 ด้วย

**นายสุรศักดิ์ กอประคอง
ผู้ถือหุ้น**

ขอชมเชยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของ ปตท. ตั้งแต่อดีตคือคุณพิชัย ชุณหวิชัย จนถึงปัจจุบัน คือคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ว่าสามารถบริหารจัดการการเงิน ได้อย่างดี และขอสอบถามข้อมูลในหน้า 123 ของรายงานทางการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 42.5 ซึ่ง ปตท. ถูกฟ้องร้องจากบริษัทแห่งหนึ่ง โดยไม่ได้ระบุจำนวนเงินว่าผู้ฟ้องฟ้องร้องเท่าใด (แต่ PTTAR ระบุจำนวนไว้ประมาณ 3,000 ล้านบาทเศษ) จึงขอให้คณะกรรมการกรุณาชี้แจงให้เชื่อมั่นว่าการฟ้องร้องดังกล่าวจะส่งผลหรือไม่อย่างไร และ ปตท. มีทางออกอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจขึ้น

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ช่วยชี้แจงข้อมูล

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ถึงแม้ว่าคุณพิชัยฯ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของ ปตท. แต่ก็ยังอยู่กับ ปตท. ในฐานะกรรมการ ซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการก็ขอให้ลงคะแนนให้คุณพิชัยฯ ด้วย และขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการฟ้องร้องของบริษัทระยองเพียวรีไฟน์เออร์ (RPC) ซึ่งได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่าง ทั้งนี้เกิดจากสัญญาขาย Condensate Residue ที่ PTTAR ขายให้ ปตท. และ ปตท. ทำสัญญาขายต่อให้กับ RPC มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มกราคม 2555 และต่อมา PTTAR แจ้ง ปตท. ว่าจะไม่ต่อสัญญาอีกเมื่อครบอายุสัญญา ดังนั้น ปตท. จึงได้มีหนังสือแจ้ง RPC ว่าไม่สามารถต่อสัญญาไปอีก 15 ปีได้ โดยเป็นการแจ้งล่วงหน้ามากกว่า 2 ปี แต่ทาง RPC แจ้งว่าสัญญาดังกล่าวเลิกไม่ได้ สัญญาจะต้องต่อไปตลอด ไม่สามารถมีเหตุเลิกสัญญาได้ ซึ่งเป็นการมองต่างมุม เพราะคงไม่มีสัญญาใดที่ต้องอยู่กันไปตลอดโดยที่ไม่

สามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยในมุมมองของ ปตท. ถือว่า ปตท. ได้ดำเนินการครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญา และเมื่อจะครบสัญญา ก็ขอยกเลิกตามที่กำหนดไว้ สำหรับวงเงินที่ระบุในคำฟ้องคือ 13,000 ล้านบาท เนื่องจากการไม่ต่อสัญญา ช่วงที่ 2 ให้อีก 15 ปี RPC เห็นว่าทำให้ RPC เสียประโยชน์เป็นเงิน ประมาณ 9,000 ล้านบาทรวมทั้งยังมีค่าเสียหายอื่น ๆ อีก และขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปใด ๆ หากผลการพิจารณาออกมาอย่างไร ปตท. ก็จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งคาดว่าข้อสรุปจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ปตท. เนื่องจาก ปตท. ได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน

นายบริบูรณ์ ทินกร
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่าวาระที่ 2 นี้ใช้เวลาไป 2 ชั่วโมง จึงขอเสนอให้ ประธานฯ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิสอบถาม หากไม่ตรงกับวาระนั้นๆ ขอให้รวบรวมไปตอบในวาระที่ 8 ต่อไป

ประธานฯ

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,294,198,559	99.47
2. ไม่เห็นด้วย	27,295	0.00
3. งดออกเสียง	12,168,505	0.53

หมายเหตุ

: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 596,076,848 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังนี้

- การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 ซึ่ง ปตท. มีกำไรสุทธิ 59,548 ล้านบาท ปตท. ได้จัดสรรเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจำนวน 25 ล้าน

บาท โดยไม่ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจาก ปตท. ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทำให้มีกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรจำนวน 59,523 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรสุทธิ 59,548 ล้านบาท คิดเป็น 21.06 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2551 ที่มีกำไรสุทธิ 51,705 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.33 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552 ในอัตรา 8.50 บาท/หุ้น แบ่งเป็น

- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2552

ในอัตรา 4.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,322 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายแล้วเมื่อ 18 กันยายน 2552

- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2553 ในอัตรา 4.50 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,758 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2553

● โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลหรือ Payout ratio ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 40.36 ของกำไรสุทธิของ ปตท. (เทียบกับนโยบายของ ปตท. ซึ่งกำหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) และคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผลที่ระดับร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับราคาหุ้น ปตท. ณ สิ้นปี 2552 ที่ 246 บาท/หุ้น

● เงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานครึ่งหลังปี 2552 ซึ่ง ปตท. เสนอจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. ซึ่งเสียภาษีในอัตราต่างๆ นั้น มีที่มาจาก

1. พิจารณาว่า ณ วันที่ 30 มิ.ย.2552 และ 31 ธ.ค. 2552 ปตท. มีกำไรสะสมจากผลดำเนินงานที่เสียภาษี ณ อัตราภาษีต่างๆ จำนวนเท่าใด
2. คำนวณสัดส่วนของยอดกำไรสะสม ณ อัตราภาษีต่างๆ ว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสะสมรวมจากผลดำเนินงาน ปตท.
3. หลังจากนั้น จึงนำสัดส่วนร้อยละที่คำนวณได้มาคำนวณเป็นเงินปันผลต่อหุ้นที่เสียภาษี ณ อัตราภาษีต่างๆ

ทั้งนี้ การเสนอจ่ายเงินปันผลตามหลักการดังกล่าว เป็นไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นในอนาคต เนื่องจากหาก ปตท. เลือกจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราต่างๆ จนหมดหรือเหลือน้อย ผู้ถือหุ้นในอนาคตจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเครดิตภาษีคืน

- จากหลักการข้างต้น ส่งผลให้ ปตท.จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 4.00 บาท/หุ้น จากกำไรสะสมในส่วนของการดำเนินงาน ปตท.ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 1.60 บาท/หุ้นและอัตราร้อยละ 0 จำนวน 2.40 บาท/หุ้น ตามลำดับ และสำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2552 ที่ 4.50 บาท/หุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของการดำเนินงาน ปตท.ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 2.50 บาท/หุ้น และอัตราร้อยละ 0 จำนวน 2.0 บาท/หุ้น

ประธานฯ

กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar
ผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความยินดีที่ ปตท. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ตามที่ลงข่าวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันนี้ (9 เมษายน 2553) และขอให้ข้อสังเกต ดังนี้

1. ในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่มาจากกิจการ ปตท. ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะสามารถนำไปเครดิตภาษีเงินได้ในประเทศของตนเองได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่ม
2. ปัจจุบันราคาหุ้น ปตท. น่าสนใจและมีราคาสูงโดยมีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นอีก เนื่องจากมีมุมมองที่ดีในพื้นฐานเศรษฐกิจไทย ดังนั้น จึงมีประเด็นพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ การออกหุ้นกู้ หรือการออกหุ้นเพิ่มทุน (IPO) ในราคา Premium ให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันเป็น Bonus Share ที่ผู้ถือหุ้นสามารถนำเงินปันผลที่ได้รับมาลงทุนในหุ้น ปตท. ใหม่ ในขณะที่ ปตท. จะได้เงินทุนดังกล่าวมาใช้แทนการกู้ยืมเงิน แต่หากเป็นกรณี ปตท. กู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายทางภาษีของ ปตท. ได้
3. ในปี 2552 กำไรของ ปตท. เพิ่มขึ้นแต่รายได้กลับลดลงจากปี 2551 ปตท. จึงควรรหามาตรการเพิ่มยอดขายของ ปตท. เพื่อเพิ่มกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน ซึ่ง ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 33 ทั้งที่ ปตท. เป็นบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งควรมีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ซึ่งล้วนแล้วแต่ มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในประเทศของตัวเอง

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงข้อมูล

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน**

เรียนว่าขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและขอชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เรื่องการใช้ประโยชน์ทางภาษีเงินปันผลในส่วนที่เป็น BOI คือส่วนที่เสียภาษี ร้อยละ 0 ซึ่งนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ สามารถจะใช้ประโยชน์โดยนำไปเครดิตภาษีได้ในประเทศของตนเอง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นว่ามาจากประเทศใด ส่วนเรื่องการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ซึ่งปัจจุบัน ปตท. อยู่ที่ประมาณร้อยละ 33 และผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่าควรจะสูงกว่าร้อยละ 50 นั้น ขอเรียนว่าสำหรับประเทศไทยอาจจะเกิดประเด็นการครอบงำตลาด ทั้งนี้ ส่วนแบ่งตลาดจะเพิ่มขึ้นเพียงใด จะต้องขึ้นกับสภาพตลาดและการแข่งขันด้วย

ประธานฯ

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอ คังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,322,274,024	99.64
2. ไม่เห็นด้วย	36,595	0.00
3. งดออกเสียง	8,369,002	0.36

หมายเหตุ

: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 24,285,262 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ประธานฯ ขอให้นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุม

**นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ**

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้
- ตามระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 4 ข้อ 12.4 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปตท.

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เป็นผู้สอบบัญชี ของ ปตท. ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปตท. เป็น “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ ปตท. จ่ายค่าตอบแทน สตง. (ค่าสอบบัญชี) เป็นเงิน 3,145,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
- สำหรับปี 2553 สตง. ขอคิดค่าสอบบัญชี ปตท. เป็นเงิน 3,265,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 120,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

โดย สตง. ขอคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เนื่องจาก :

- รายการตรวจสอบและรับรองเปลี่ยนแปลง
 - รายการที่ 3 : จำนวนสถานีน้ำมันอากาศยานและสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ณ ท่าอากาศยาน ที่ต้องตรวจสอบรับรอง เพิ่มขึ้นจาก 2 แห่ง เป็น 11 แห่ง
 - รายการที่ 5 : ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการพลังงานภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ผู้ประกอบการสามารถนำส่งข้อมูลด้วยงบการเงินของบริษัท จึงไม่ต้องตรวจสอบรับรองเฉพาะกิจการต่อๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ผม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช เป็น ประธานกรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ คุณพรทิพย์ จาละ และนายจตุยุทธ หิรัณยะสวัสดิ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมนี้
- ดังนั้นจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน สามล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกินสองล้านบาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 หรือ ไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,369,873,743	99.63
2. ไม่เห็นด้วย	204,707	0.01
3. งดออกเสียง	8,498,402	0.36

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 47,897,231 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

เรียนชี้แจงข้อมูลดังนี้

- การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปีนี้ คณะกรรมการ ปตท. โดยการเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ คือ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนายสุรชัย ภูประเสริฐ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำไรสุทธิของ ปตท. จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 เท่ากับปี 2552 โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. **ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2553 (เท่ากับปี 2552)**

1.1 **เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย**

- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

1.2 **เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง คือ**

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท

1.2.2 สำหรับคณะกรรมการอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดเบี้ยประชุม
ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. (ตาม 1.1) และ ประธานกรรมการของ
 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ตาม 1.2) ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

2. เงินโบนัสกรรมการ ปตท.ประจำปี 2553 (เท่ากับปี 2552)

- กำหนดเงินโบนัสให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือ
 กำไรสุทธิของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553
 แต่กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคนต่อปี โดยคำนวณ
 จ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท.
 ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

- โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้างต้น

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5
 หรือไม่

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ
 บำรุงพุกภัย
 ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ
 ควรแก้ไขปรับปรุงลดลง เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมีรายได้
 อื่นอยู่แล้ว

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และขอเรียนว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 ดังกล่าว ปตท. ได้พิจารณาจากหลายปัจจัย รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทที่มี
 ขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งความรับผิดชอบ ภาระ
 หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
 ค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากทำหน้าที่มากกว่าคณะกรรมการชุดอื่น โดยมีการ
 ประชุมปีละประมาณ 10-12 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ประชุมปีละ
 ประมาณ 2- 4 ครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้วและยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 เท่ากับปี 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,353,807,033	98.77
2. ไม่เห็นด้วย	20,816,890	0.87
3. งดออกเสียง	8,558,902	0.36

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4,605,973 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งประธานฯ แจ็งต่อที่ประชุม ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน ห้า (5) ท่าน ได้แก่ นางเบญจา หลุยเจริญ นายพิชัย ชุมหวาชิร นายจักรมณต์ ภาสกุณนิช คุณพรทิพย์ จาสะ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ซึ่งลาออกก่อนครบวาระเนื่องจากอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
- ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดว่า กรรมการของ ปตท. ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ห้า(5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการ 4 ท่านที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้นซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา
- คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยนายจักรมณต์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการสรรหา นายอำพน กิตติอำพน และนายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.
- ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. จำนวน 5 ท่าน และนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ของออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุม
- รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. 5 ท่าน โดยมีความสมบัติ ผลงาน/ความรู้/ความชำนาญ ที่โดดเด่นดังนี้
 1. นางเบญจมา หลุยเจริญ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและการคลัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. นายพิชัย ชุณหวิจิตร : เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและอุตสาหกรรมพลังงาน โดยให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3. นายไกรฤทธิ นิลอุทา : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเป็นกรรมการ บมจ.ไทยออยล์ฯ และ บมจ.บางจากฯ
4. นายนนทิกร กาญจนะจิตร : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการองค์กร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. และเป็นกรรมการ บมจ.ไทยออยล์ฯ และ บมจ.ธนาคารกรุงไทยฯ
5. นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่างประเทศและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
 - โดยลำดับที่ 1-2 คือ นางเบญจา หลุยเจริญ และ นายพิชัย ชุมหวงษ์ เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วนลำดับที่ 3-5 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่
 - จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 หรือไม่

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผู้ถือหุ้น

ขอเสนอแนะว่าควรให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์ หรือให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุม หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อไป

นายทองอินทร์ แสงงาม
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการและหรือระเบียบวาระการประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเข้ามา ว่าเหตุใดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ใช้สิทธิเสนอเข้าไปเอง รวมทั้งกรรมการบางท่านซึ่งเป็นข้าราชการประจำ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกหลายแห่ง เช่น นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งอย่างไร ขอฝากให้กระทรวงการคลังพิจารณาด้วย

ประธานฯ	ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงข้อมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	<p>ขอเรียนชี้แจงดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ และหรือระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกาศในเว็บไซต์มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการประสานงานกันตลอดเวลา เช่นเดียวกับ ปตท. ที่ดูแลบริษัทถูก ในกรณีที่มีกรรมการครบวาระหรือกรณีลาออก ก็จะต้องดูแล ใช้สิทธินำเสนอบุคคลเพื่อให้บริษัทถูกพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาของบริษัทนั้นกำหนด และต้องเป็นไปตามหลัก CG ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีกรรมการของ ปตท. ทางกระทรวงการคลังก็ใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น คุณเบญญาฯ ก็เสนอโดยกระทรวงการคลัง - ส่วนประเด็นการให้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของกรรมการที่เป็นข้าราชการประจำ ซึ่งผู้ถือหุ้นยกตัวอย่าง คือคุณอำพนฯ ดังกล่าว ขอเรียนว่า คุณอำพนฯ สามารถบริหารเวลาได้ดีเยี่ยม โดยเข้าร่วมประชุมได้เกือบ ร้อยละ 100 ตามที่บันทึกไว้ในรายงานประจำปี แต่ในวันนี้คุณอำพนฯ ไม่ได้ร่วมประชุมด้วย เนื่องจากต้องไปเข้าอบรมหลักสูตรสำคัญในต่างประเทศโดยเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และส่วนรวม ซึ่งบังเอิญกำหนดการอบรมตรงกับวันประชุมฯ โดยไม่สามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนได้ ทั้งนี้ ขอเรียนว่า คุณอำพนฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถอย่างมากในการทำหน้าที่กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ดีมากและเป็นประโยชน์ ครบถ้วน และทำหน้าที่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นอย่างดีทั้งของ ปตท. และบริษัทกลุ่ม ปตท.
นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้ถือหุ้นและอาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ขอให้ประธานฯ สรุปลักษณะไบละแนของวาระนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องของ CG ซึ่งควรเก็บไบละแนทั้งหมด ว่าจะดำเนินการอย่างไร
ประธานฯ	ขอเรียนว่าวิธีการลงคะแนนเสียงจะชี้แจงในลำดับต่อไป และขอสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามอีกหรือไม่
นายสุรศักดิ์ กอประคอง ผู้ถือหุ้น	<p>ขอให้ข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปตท. ควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มาทางสายบัญชีหรือการเงินเพิ่มขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันมีกรรมการมาจากสายนิติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อ

ช่วยงานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สำหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ กำหนดไว้ว่าต้องรวมกันอย่างน้อยสามหุ้น ซึ่งเห็นว่าการรวมกันให้ได้สามหุ้นค่อนข้างจะลำบาก หากเป็นไปได้ขอลดลงเหลือหมื่นหุ้น คาดว่าจะมีผู้เสนอเข้าไปมาก

- ปตท. ควรเพิ่มช่องทางสนทนาสำหรับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของ ปตท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ ปตท. ได้สะดวกขึ้น

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- ขอรับข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในประเด็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการที่มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 3 ท่าน

- สำหรับจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. ขอรับข้อสังเกตไปพิจารณาว่าจำนวนหุ้นที่เหมาะสม ควรจะเป็นเท่าใด โดยการเทียบเคียงกับบริษัทอื่นด้วย

- ขอรับข้อเสนอเรื่องการเพิ่มช่องทางในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับ ปตท. มากขึ้น และขอเรียนว่าปัจจุบัน ปตท. มีช่องทางสื่อสาร เช่น ช่องทางของฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation : IR) / เลขานุการบริษัท

(Corporate Secretary) / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relation : PR) เป็นต้น

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 อีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 5 ราย โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ทั้งนี้ จะขอเก็บใบลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ก่อนที่ทุกท่าน และจากนั้นจะขอเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้ง 5 ท่าน

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นางเบญจา หลุยเจริญ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,372,007,185	99.51
2. ไม่เห็นด้วย	948,805	0.04
3. งดออกเสียง	10,833,659	0.45

2) นายพิชัย ชุณหวิธร กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,373,460,972	99.57
2. ไม่เห็นด้วย	552,697	0.02
3. งดออกเสียง	9,775,980	0.41

3) นายไกรฤทธิ นิลคูหา กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,373,366,061	99.56
2. ไม่เห็นด้วย	570,867	0.02
3. งดออกเสียง	9,852,721	0.41

4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,373,600,144	99.57
2. ไม่เห็นด้วย	321,277	0.01
3. งดออกเสียง	9,868,228	0.41

5) นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,373,465,602	99.57
2. ไม่เห็นด้วย	419,387	0.02
3. งดออกเสียง	9,904,360	0.42

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 606,824 หุ้น

- กรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ

ขอให้คุณเบญญาฯ และคุณพิชัยฯ แสดงวิสัยทัศน์สั้น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**นางเบญญา หลุยเจริญ
กรรมการ**

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอเรียนว่า ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อเป็นรัฐวิสาหกิจก็ถือเป็นสมบัติของชาติ ในการเป็นกรรมการจึงเข้ามาทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของท่าน ทำงานแทนท่าน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และการทำหน้าที่กรรมการที่ผ่านมาได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และช่วยดูแลให้ ปตท. ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของกระทรวงการคลัง อย่างถูกต้องเหมาะสม

**นายพิชัย ชุมหวชิร
กรรมการ**

จากประสบการณ์การเป็นพนักงาน ปตท. ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร จึงทำให้มีความเข้าใจและมองเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งกลุ่ม ปตท. ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเข้ามาทำหน้าที่กรรมการแทนผู้ถือหุ้น จึงสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา กำกับดูแล สนับสนุนการดำเนินการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีการลงทุน การจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย และสุดท้ายขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2553– 2557)

ประธานฯ แจ้งขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดข้อต่อที่ประชุม

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ขอเรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้

- ปตท.มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในปี 2553 – 2557 เป็นเงินรวมประมาณ 244,518 ล้านบาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะใช้ใน ปี 2553 และ 2554
- ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติและกลุ่มธุรกิจร่วมทุนเป็นหลัก
- สำหรับความจำเป็นที่ ปตท. ต้องขอวงเงินกู้เพิ่มเติมขึ้น เนื่องจาก
 1. ภายใต้อาชีพเศรษฐกิจที่ผันผวน การรักษาสภาพคล่องทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็น ปตท.จึงควรมีความพร้อมในการระดมเงินเพื่อใช้สำหรับแผนการลงทุนใน 5 ปี ข้างหน้า รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งนี้โครงสร้างเงินทุนของ ปตท. ปัจจุบันยังสามารถรองรับการก่อหนี้เพิ่มได้อีก

โดย ณ 31 ธ.ค. 52 : Net Debt/Equity = 0.50 เท่า
: Net Debt/ EBITDA = 1.74 เท่า

2. ปี 2553-2557 ปตท.มีภาระต้องชำระคืนเงินต้นเป็นวงเงินประมาณ 124,000 ล้านบาท โดยเป็นการครบกำหนดของเงินกู้ระยะสั้นอายุ 3-8 ปีจำนวน 72,263 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. กู้ตามภาวะตลาดในขณะนั้น เพื่อให้ได้ต้นทุนเงินกู้รวมอยู่ในระดับเหมาะสม จึงต้องขอรวงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 80,000 ล้านบาท เพื่อ Refinance เงินกู้อายุ 3-8 ปีที่ครบกำหนดดังกล่าว
3. นอกจากนั้น ตลาดการเงินมีความผันผวนเช่นกัน ปตท.จึงควรเตรียมความพร้อมในการระดมทุนได้ทันทีเมื่อตลาดเอื้ออำนวย และ มีความจำเป็นในการใช้เงิน
 - ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม วงเงินรวมประมาณ 80,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) ในช่วงเวลา 5 ปี (ปี 2553-2557)

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 7 หรือไม่

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่าผู้ถือหุ้น ปตท. จะมีสิทธิลงทุนในหุ้นกู้ของ ปตท. หรือไม่

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่าการระดมทุนของ ปตท. ดำเนินการในหลายวิธี ซึ่งวิธีหนึ่งคือการออกหุ้นกู้ โดยออกให้กับสถาบันการเงิน หรือรายย่อย ทั้งนี้ กรณีรายย่อย จะเปิดขายเป็นการทั่วไป และ ปตท. จะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า ปตท. จะมีการออกหุ้นกู้จำนวนเท่าใด ในช่วงเวลาใด สถานที่ของหุ้น สถาบันการเงินที่รับผิดชอบ ดอกเบี้ย เงื่อนไขของเวลาและอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจกับ ปตท. โดยการลงทุนในหุ้นกู้ด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของ ปตท. ความเสี่ยงน้อยกว่าการถือหุ้นสามัญซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของ
ขอแสดงความภูมิใจกับ ปตท. และขอสนับสนุนเรื่องการออกหุ้นกู้ของ ปตท. เนื่องจากปัจจุบัน ปตท. คือเสาหลักด้านพลังงานของประเทศไทย สามารถให้

นายอังไฉ อัครวิศกุล
ผู้ถือหุ้น

ความช่วยเหลือบริษัทในกลุ่ม เช่น บางจาก ไทยออยล์ รวมถึงการรวบรวมกิจการ เช่น PTTAR และขอสอบถามว่า ปตท. จะมีการกู้เงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ ซึ่งขอให้ข้อเสนอแนะว่า ปตท. ควรออกหุ้นกู้ เป็นเงินบาทในประเทศไทย เนื่องจากดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจะหมุนเวียนใช้จ่ายอยู่ในประเทศ และขอให้ ปตท. ดูแลผู้ถือหุ้นกู้โดยการให้สิ่งดี ๆ เช่นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ และขอเรียนว่าในปี 2552 ปตท. ได้ดำเนินการเช่นที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ ซึ่ง ปตท. ได้ใช้ประโยชน์จากเงินในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาเป็นปีหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทั่วโลกมีปัญหาในเรื่องของการเงิน แต่สำหรับประเทศไทยยังคงมีความเข้มแข็ง ตลาดการเงินในประเทศไทยยังมีความเข้มแข็งและรองรับการขยายตัวของกลุ่ม ปตท. ได้ดี สำหรับกลุ่ม ปตท. มีการจัดหาเงินในหลายรูปแบบ อาทิ หุ้นกู้ การกู้เงินจากธนาคาร รวมประมาณแสนกว่าล้านบาท ซึ่งในส่วนของ ปตท. ได้มีการออกหุ้นกู้และกู้เงินรวมจำนวน 60,000 กว่าล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ 2 ครั้ง รวม 50,000 ล้านบาท และเมื่อต้นปี 2553 ปตท. ได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท (โดยเป็นการจัดหาในประเทศที่เป็นเงินบาทแล้ว swap เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกู้เป็นเงินเหรียญสหรัฐ โดยตรงประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อรักษาสัดส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ ร้อยละ 25 และเป็นเงินบาทอีกร้อยละ 75 ซึ่งจะสอดคล้องกับรายได้ของกลุ่ม ปตท.

สำหรับการจัดหาเงินกู้ส่วนที่เหลือตามวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ อีกประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทของปี 2552 และรวมกับที่ขออนุมัติวงเงินกู้เพิ่มอีก 80,000 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะขอรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาว่าจะดำเนินการในรูปแบบใดที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยปกติจะพิจารณาดำเนินการในประเทศก่อน

นางผกาวัลดี ศักดิ์ศรีชัย
ผู้ถือหุ้น

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับราคาก๊าซ LPG ซึ่งไม่มีการปรับราคามาหลายปีว่า ปตท. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าราคาก๊าซฯ ปัจจุบันถูกกว่าราคาตลาดโลกอย่างไร และราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าหากมีการปรับราคาก๊าซฯ จะไม่ใช่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้าน ควรดำเนินการให้เหมือนการประกาศราคาน้ำมันที่มีการประกาศราคาตลาดโลกและราคาในประเทศ ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้สื่อทุกสื่อ และขอให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำ CSR ของ ปตท. ว่าควรมีกำหนดค่าใช้จ่ายในด้านการช่วยสังคมเป็นจำนวน ร้อยละของรายได้ เนื่องจากรายได้ยังไม่ดีเท่าที่ผ่านมา และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ

เรียนว่าขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษชัย
ผู้ถือหุ้น

ขอเสนอให้พิจารณาอีกแนวทางหนึ่ง คือให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(กระทรวงการคลัง) กับกองทุนวายุภักษ์ แบ่งหุ้นสามัญส่วนที่ถือไว้ออกขาย เพื่อนำกำไรที่ได้มาจากการขายหุ้นมาให้ ปตท. คุ้ม เพื่อที่ ปตท. จะได้ออกหุ้นกู้ที่น้อยลง เป็นการลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้สูง โดยกระทรวงการคลังและกองทุนวายุภักษ์จะได้กำไรจากการขายหุ้นด้วย เนื่องจากมองในด้านเศรษฐศาสตร์แล้วการถือหุ้นจำนวนมากเป็นเวลานาน จะไม่เกิดประโยชน์ นอกจากนั้น หากภาครัฐขายหุ้นได้กำไรมาก สามารถนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เช่น นำไปปรับปรุงด้านการคมนาคม ปรับทางรถไฟให้เป็นรางคู่ขนานไปทั่วประเทศ โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศ

ประธานฯ

ขอฝากผู้แทนกระทรวงการคลังช่วยกรุณารับข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นด้วย และขอลถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามในวาระ 7 อีกหรือไม่

นายรังสฤษดิ์ เลาหะกุล
ผู้ถือหุ้น

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศสหาะ จนทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับปันผลอีกในปีนี้ และขอสอบถามว่าวัตถุประสงค์ของการเพิ่มวงเงินกู้ครั้งนี้ เพื่อ 1. นำไปลงทุน 2. นำไปรีไฟแนนซ์ และ 3. นำไปใช้หนี้เดิมหรือไม่ และขอให้ช่วยอธิบายกรณีเพื่อนำไป ใช้หนี้ การออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	เรียนชี้แจงว่าเนื่องจาก ปตท. มีหุ้นกู้ที่มีอายุ 3 – 8 ปี ซึ่งจะครบอายุ และต้องคืนเงินกู้รวมเป็นจำนวน 70,000 กว่าล้านบาท ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักในการขออนุมัติวงเงินกู้จำนวน 80,000 ล้านบาทในครั้งนี้ คือเพื่อไปทดแทนหุ้นกู้หรือเงินกู้ระยะสั้นจำนวนข้างต้น ซึ่งจะทำให้หนี้สินสุทธิไม่เพิ่มขึ้น
นายรังสฤษดิ์ เลาหะกุล ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า ปตท. มีแผนการบริหารจัดการทางการเงินอย่างไร เหตุใดจึงต้องขออนุมัติวงเงินเพื่อนำไปชำระหนี้หุ้นกู้ และเงินกู้ตามสัญญาที่กู้เอาไว้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่า คือวงเงินที่ขออนุมัติเพื่อนำไปชำระในส่วนของหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ที่ออกเมื่อหลายปีก่อนและถึงกำหนดชำระในปีนี้และช่วงปีถัดไป ไม่ใช่หุ้นกู้ที่เพิ่งออกเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ สำหรับนโยบายการบริหารจัดการทางการเงิน ปตท. จะดำเนินการให้อายุของเงินกู้โดยเฉลี่ยมีระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากการลงทุนของ ปตท. เป็นการลงทุนที่ต้องใช้เวลานานที่จะคืนทุน ซึ่งปัจจุบันอายุเฉลี่ยของเงินกู้ ปตท. จะอยู่ที่ 7 ปี และจะมีส่วนที่ต้องทยอยชำระคืนในแต่ละปี
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น	<p>ขอให้ข้อสังเกต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หาก ปตท. อยู่ในช่วงที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การออกหุ้นกู้ก็จะไม่น่าสนใจเนื่องจากถ้าไรจะต้องเสียภาษี แต่ในกิจการที่ไม่มี BOI ไม่มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ การออกหุ้นกู้จะได้ประโยชน์มากกว่า เนื่องจากสามารถนำดอกเบี้ยไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2. ในการกู้เงินต่างประเทศ ควรใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Libor เสมอ เนื่องจากจะถูกกว่า Sibor 3. ผู้ถือหุ้นอาจจะสนใจลงทุนใน Zero Coupon Bond ซึ่งจะส่งผลให้ ปตท. มีกระแสเงินสดมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยจนกว่าจะครบกำหนด 4. ให้พิจารณา Lock ดอกเบี้ยที่ยังคงต่ำอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากหลายประเทศทั้ง ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม และ จีน ในขณะนี้
ประธานฯ	ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงข้อมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อสังเกต และขอเรียนว่าในการบริหารการเงินที่ผ่านมา ปตท. ได้มีการพิจารณาดำเนินการตามที่ได้ให้ข้อสังเกตไว้ทั้งหมดแล้ว

**นายสุรศักดิ์ กอประคอง
ผู้ถือหุ้น**

ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบอร์ดนิตรรศการแผนการลงทุนของ ปตท. ว่าตอบคำถามได้ดี และขอสอบถามเพิ่มเติมจากที่ได้ดูในบอร์ดนิตรรศการเกี่ยวกับแผนการลงทุน ก่อสร้างท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ว่าจะเสร็จเมื่อใดและต้องใช้เงินลงทุนอีกเท่าใด และ โรงแยกก๊าซฯ ที่ 6 ซึ่งสร้างเสร็จแล้ว จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเท่าใด จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้เมื่อใด

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงข้อมูล

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

เรียนชี้แจงว่า ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 เป็นท่อบนบก จากระยองไปสระบุรี เพื่อนำก๊าซฯ ไปส่งให้โรงไฟฟ้า IPP ขนาดใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 2 – 3 ปีข้างหน้า ความยาวทั้งหมด 300 กว่ากิโลเมตร เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาท สำหรับผลตอบแทนของการลงทุนในส่วนนี้เมื่อแล้วเสร็จ ขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตาม พรบ.ประกอบกิจการพลังงาน จำนวน 7 ท่าน จะเป็นคนกำหนดค่าผ่านท่อ ซึ่งค่าผ่านท่อจะให้ผลตอบแทน ร้อยละ 12.5 มี Return on Equity ร้อยละ 12.5 ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่แน่นอน เพื่อส่งก๊าซฯ ไปให้โรงไฟฟ้า ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่งได้มากยิ่งขึ้น สำหรับโรงแยกก๊าซฯ ที่ 6 คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องได้ในระยะเวลาไม่นาน

**นายสุทธิชัย หยุิบเจริญพร
ผู้ถือหุ้น**

ขอเรียนถามข้อมูลดอกเบี้ยที่จะรีไฟแนนซ์ ประมาณ 70,000 ล้านบาท ว่ามีต้นทุนดอกเบี้ยเท่าใด และตามการคาดการณ์เงินกู้ในอนาคตจะมีดอกเบี้ยประมาณเท่าใด

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงข้อมูล

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน**

เรียนชี้แจงว่า การบริหารความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ปตท. ส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ปัจจุบันภาพรวมของเงินกู้ ปตท. ประมาณร้อยละ 85 เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอีกร้อยละ 15 เป็นอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน ดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยที่ ปตท. จ่ายจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี และตามที่ได้เรียนไว้เบื้องต้นที่ ปตท. ได้จัดหาเงินกู้ในช่วงต้นปีประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อยู่ประมาณร้อยละ 2 ทั้งนี้ ในการดำเนินการต่อ ๆ ไป จะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 7 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ด้วย

มติที่ประชุม อนุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2553 – 2557) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,276,522,067	95.50
2. ไม่เห็นด้วย	93,928,988	3.94
3. งดออกเสียง	13,365,729	0.56

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 27,135 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 **เรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ แจ้งขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ช่วยชี้แจงเรื่องราคาก๊าซฯ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
ส่วนแรกเกี่ยวกับเรื่องก๊าซ LPG ซึ่งไม่ได้ปรับราคาขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ปตท. ควรมีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่าราคาก๊าซ LPG ในประเทศไทยถูกกว่าราคาในตลาดโลกมาก และบริษัทผู้ประกอบการต้องเป็นผู้แบกรับภาระ และเมื่อก๊าซ LPG ราคาถูกจึงทำให้มีการนำไปใช้ในภาคส่วนอื่น อาทิ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมทดแทนน้ำมันหรือทดแทนพลังงานอื่น ๆ แทนที่จะใช้สำหรับการหุงหาอาหารในครัวเรือนซึ่งทำให้มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาก การผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ในราคานำเข้าที่แพงกว่าและต้องขายในราคาถูก โดยภาครัฐต้องนำเงินมาอุดหนุนราคาส่วนต่างดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก คาดว่าปี 2553 จะต้องนำเงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนราคาก๊าซ LPG ประมาณ 10,000-20,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้ย่นราคาไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2553 โดย ปตท. จะต้องประสานงานกับภาครัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ในสภาวะการณ์ที่ภาครัฐต้องให้

เงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนมากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้นและการผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อการใช้ สำหรับกรณี NGV ซึ่งราคาถูกกำหนดราคาอยู่ที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และยังไม่เคยปรับราคาขึ้นมาหลายปี โดยที่ต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาขาย และ ปตท. ต้องแบกรับภาระขาดทุน ซึ่ง ปตท. ได้พยายามหารือกับรัฐบาลมาโดยตลอดที่จะทยอยขอปรับราคาขึ้น เพื่อลดภาระขอเรียนว่าทั้งเรื่อง LPG และ NGV เป็นเรื่องที่ปตท. จะต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐ โดยผลประโยชน์เกิดกับผู้ใช้ คือ ประชาชน เป็นส่วนใหญ่ จึงต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม พอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการค้าเงินบริษัท เกิดความเสียหายมาก และเกิดผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 การดำเนินการด้าน CSR ซึ่งผู้ถือหุ้นมีข้อห่วงใยว่า ปตท. ควรพิจารณาดำเนินการด้าน CSR แต่พอควร ซึ่งขอเรียนว่า ปตท. มีความระมัดระวังเรื่องภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากกำไรของ ปตท. ลดลง และมีหนี้ที่ต้องชำระคืน รวมทั้งมีการการลงทุนเพื่อขยายกิจการไปในอนาคตด้วย โดยต้องดำเนินการด้าน CSR ต่อไปในระดับที่เหมาะสม ไม่เกินตัว ไม่มากเกินไป และให้เกิดประโยชน์จริงจัง ทั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีว่า ปตท. ทำธุรกิจโดยดูแลสังคม ชุมชนควบคู่กันไป เพื่อการอยู่ร่วมกัน และบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการกำกับดูแลให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีการใช้จ่ายเงินในเรื่องดังกล่าวด้วยความระมัดระวังด้วย

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 : เกี่ยวกับการประชุม คือ เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมาก และมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามมาก จึงขอเสนอว่าการประชุมในปีต่อไปควรเริ่มประชุมเวลา 9.00 น. หรือเร็วขึ้น

ประเด็นที่ 2 : เรื่องคำตอบแทนของ CEO ซึ่ง ปตท. เจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนสำคัญมาจาก CEO ท่านปัจจุบัน (นายประเสริฐฯ) และตำแหน่ง CEO เป็นตำแหน่งที่สำคัญ มีความรับผิดชอบสูง มีส่วนเป็นอย่างมากที่จะทำให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้า จึงขอเสนอให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนพิจารณากำหนดโครงสร้างคำตอบแทนของ CEO ท่านต่อไปในอนาคต ให้มีความเหมาะสมและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

ประธานฯ

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

นายพนพร เกิดกรุง
ผู้ถือหุ้น

ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลในทุกประเด็นครบถ้วนในวันนี้ แต่เนื่องจากขณะนี้เวลาล่วงเลยมาก ขอให้ประธานฯ พิจารณาสรุปการประชุมด้วย

ประธานฯ

แจ้งว่ายังมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม จึงขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้น

ขอเรียนสอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

1. ตามที่ได้สอบถามในการประชุมปี 2552 ตามรายงานการประชุมหน้า 17/45 โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแยกประเภทการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศ เป็น 2 ราคา คือการใช้ในภาคครัวเรือน และการใช้ในภาคขนส่ง และการนำไปใช้แทนน้ำมันเตา ขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานด้วย
2. การประกอบธุรกิจน้ำมัน ตามที่มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้เสนอแนะในเรื่องการเพิ่ม Market Share ซึ่งจะต้องดู Network Share คือส่วนแบ่งของสถานีบริการทั้งหมดต่อ Total Market ประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น มี Network Share ร้อยละ 20 แต่สามารถสร้าง Market Share ได้ ร้อยละ 23 หมายความว่า ปตท. สามารถบริหารจัดการสถานีบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับการซื้อสถานีบริการ JET เมื่อปี 2552 เป็นการเพิ่ม Network Share
3. ขอเรียนแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการวิทยุที่น่าสนใจ คือ สถานีวิทยุ FM 100.5 ของ อสมท. ในช่วงเวลา 20.00-21.00 น. ผู้ดำเนินรายการคือคุณรัชนี สุทธิธรรม ซึ่งในตอนท้ายรายการหลัง 20.30 ไปแล้ว จะมีการรายงานวิเคราะห์เรื่องน้ำมันของ ปตท. โดยให้ข้อมูล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบเรื่องค่าการตลาด ราคา น้ำมันดิบ ทั้งนี้ ขอเสนอแนะว่าหากสามารถเพิ่มเรื่องราคาก๊าซ หรือราคาผลิตภัณฑ์อื่น ก็จะทำให้ประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์มากขึ้น

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถาม ดังนี้

1. หลังจาก ปตท. เข้าซื้อกิจการ JET มาบริหารจัดการแล้วส่วนแบ่งการตลาดของ ปตท.+ JET มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้าง และมีกำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง
2. เนื่องจากนโยบายการเปิดสถานีบริการ NGV ถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานของประเทศ จึงขอทราบว่าผลประกอบการของสถานีบริการ NGV เป็นอย่างไร
3. การลงทุนเหมืองถ่านหิน มีแผนจะใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าไรและมีมีการจัดหาแหล่งเงินทุนอย่างไร รวมทั้งแผน 5 ปี คาดการณ์ว่าธุรกิจถ่านหินจะมีกำไรเฉลี่ยเท่าไรเมื่อเทียบกับธุรกิจรวมของ ปตท.

นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง Jiffy ซึ่ง ปตท. ได้เข้าซื้อกิจการของ JET และ
ปัจจุบันมีการ Synergy กันในเรื่องของการจัดหาน้ำมัน การบริหาร เรื่อง
โลจิสติกส์ ระบบคลังต่าง ๆ ทำให้มี Market Share รวมกันอยู่ที่ประมาณ ร้อย
ละ 36 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดหลังจากที่ได้ซื้อกิจการของ JET

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง NGV ว่าปัจจุบันมีรถที่ใช้ NGV ประมาณ 170,000
คัน และมีสถานีบริการ ณ เดือนมีนาคม ประมาณเกือบ 400 แห่ง ใน 50 จังหวัด
สำหรับผลประกอบการตามที่ได้เรียนแล้วว่าราคา NGV อยู่ที่ 8.50 บาทต่อ
กิโลกรัม มาหลายปีตั้งแต่เมื่อราคาน้ำมันยังอยู่ที่ 20-30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
โดยไม่ได้ปรับขึ้น จนขณะนี้ราคาน้ำมันดิบ อยู่ที่ราคา 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
เป็นผลให้ผลประกอบการขาดทุนสะสมเรื่อยมา ซึ่งเมื่อปี 2552 ขาดทุนเป็นเงิน
หลายพันล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้ชี้แจงกับรัฐบาลว่า ปตท. มีต้นทุนสูงขึ้น มีภาระ
มากขึ้น โดยภาครัฐเข้าใจปัญหาต่าง ๆ คาดว่าจะสามารถหาทางออกที่เป็น
ประโยชน์กับทุกฝ่ายได้ ส่วนเรื่องราคาแก๊ซ LPG รัฐบาลยังคงตรึงราคาถึงเดือน
สิงหาคม 2553

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

ขอเรียนชี้แจงในเรื่องการลงทุนธุรกิจถ่านหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การ
ขยายธุรกิจไปในพื้นที่ใหม่ โดยปีที่ผ่านมาได้เข้าไปซื้อกิจการของบริษัทที่
ลงทุนทำเหมืองในอินโดนีเซีย จำนวน 2 เหมือง ทั้งนี้ แนวทางการขยายธุรกิจ
ถ่านหินของ ปตท. จะดำเนินการใน 2-3 แนวทางประกอบกัน คือ สำหรับ
เหมืองที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในอินโดนีเซีย จะมีการขยายกำลังการผลิตของ
เหมืองขึ้นไป โดยในช่วง 5 ปีข้างหน้ามีแผนงานโดยตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มระดับ
การผลิตจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 7-8 ล้านตันต่อปี เป็นที่ระดับมากกว่า 20 ล้านตัน
ต่อปี ซึ่งไม่รวมพื้นที่ที่เป็นสัมปทานนอกประเทศอินโดนีเซีย คือในประเทศ
บรูไน และประเทศมาดากัสการ์ในแอฟริกา เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาสิทธิ
ในการเข้าไปสำรวจเหมืองและการพัฒนาเพื่อผลิตถ่านหินออกมาได้ โดยคาดว่า
จะเพิ่มการผลิตขึ้นได้อีกประมาณ 5 – 10 ล้านตันต่อปี และสำหรับส่วนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เป็นส่วนที่ทาง ปตท. จะดำเนินการเองโดยการ
เจรจาร่วมลงทุนหรือการมองหาโอกาสในการเข้าไปซื้อกิจการ ซึ่งตัวเลขจะ
พยากรณ์ยากเนื่องจากจะขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากหรือน้อย
สำหรับการประเมินกำไรโดยเฉลี่ยของธุรกิจถ่านหินในช่วงต้นยังไม่มากแต่จะ
เพิ่มขึ้นตามการขยายการผลิต

น.ส. ลิตา พวงมาลัย
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการควบรวมกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และ
คาดว่าจะการควบรวมนี้จะแล้วเสร็จเมื่อใด และภายหลังจากควบรวมจะส่งผล
กระทบกับ ปตท. อย่างไรบ้าง

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

เรียนชี้แจงว่าการรวบรวมตามที่เป็นข่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งคาดว่า การศึกษานี้จะมีข้อสรุปภายในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายน 2553 หลังจากนั้น จะต้องมี การดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษาดังกล่าวเป็น บริษัทในกลุ่ม โรงกลั่นและปิโตรเคมี และเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อทราบผลการศึกษาแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร ปตท. จะแจ้งผู้ถือหุ้นต่อไป

**นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผู้ถือหุ้น**

ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาออกระเบียบ เงื่อนไข หรือว่าข้อบังคับการประชุม ในกรณีเกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมในห้องประชุม เพื่อเป็นการ ป้องกันในอนาคต

**นายอังไฉ่ อัครวิสกุล
ผู้ถือหุ้น**

ขอให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. รัฐบาลควรเลิกอุดหนุนราคา LPG และ NGV ซึ่งเป็นการบิดเบือนราคาจริง ๆ ของพลังงานนั้น โดยไม่ได้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ รวมทั้ง ปตท. ต้องแบกรับภาระการขาดทุนที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้วย
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความชื่นชมด้วยการปรบมือให้เกียรติแก่ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ในฐานะ CEO ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
3. การออกหุ้นกู้ของ ปตท. มีประโยชน์อย่างยิ่งกับ ปตท. ในอนาคต และขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือให้กำลังใจและขอบคุณกรรมการและผู้บริหารทุกท่านด้วย

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีกหรือไม่ ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น ดังนั้น ในฐานะผู้แทนของ คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดส่งคืนใบลงคะแนนเพื่อ ปตท. จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งส่งแบบ ประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ประตูทางออกก่อนจะไปรับประทานอาหารกลางวัน

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 4,357 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,797 ราย และรับมอบฉันทะ 1,560 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,383,437,384 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 13.11 น.

นางวันทนีย์ จารีก }
นายบุรณิน รัตนสมบัติ } ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอรรถพล ถกษ์พิบูลย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงนาม

(นายอนุคุณ ตีทธิพงษ์)
ประธานกรรมการ ปตท.

ลงนาม

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.